



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวณัฐกานต์ จันฤชาชัย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๘๖)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๘๖)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสุรินทร์ กุ์เจริญประสิทธิ์)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

ประเมินผลเป็นระยะ ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคและสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมเมื่อกลับบ้าน
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ผู้ป่วยถ่ายอุจจาระปกติ อุณหภูมิร่างกายปกติ หน้าตาสดชื่นแจ่มใส แพทย์
อนุญาตให้กลับบ้านได้ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แนะนำการปฏิบัติตัวพร้อมทั้งให้คำแนะนำผู้ป่วยเรื่อง

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวณัฐกานต์ จันทาชัย

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๘๖)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา ๑.๒ ประวัติการรับราชการ ๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก แล้ว ๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก ๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต - อายุราชการ ๖ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๘) - ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๔ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๘) - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๖ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๘) - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๒๑๑๒๐๘๘๘๑
๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ๗๖
๓. อื่น ๆ (ระบุ).....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวณัฐกานต์ จันถาศัย

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๘๖)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคทางเดินอาหารอักเสบเฉียบพลัน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยชายไทย อายุ ๔๖ ปี น้ำหนัก ๕๓ กิโลกรัม สูง ๑๖๕ เซนติเมตร เชื้อชาติไทย

สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ HN ๑๖๔๘๕/๔๔ AN ๑๓๖๔/๕๗ รับไว้ในความดูแล เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๓๐ น. ถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นระยะเวลา ๔ วัน จากการซักประวัติ ๖ วัน ก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีถ่ายเหลวเป็นน้ำ คลื่นไส้อาเจียน ปฏิเสธแพ้ยาและอาหาร ปฏิเสธโรคประจำตัว

แรกรับที่ห้องตรวจโรคทั่วไป ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ได้รับการตรวจร่างกายวัดสัญญาณชีพ พบว่าอุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๖๐ องศาเซลเซียส ชีพจร ๑๐๓ ครั้งต่อนาที หายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๔๕/๙๓ มิลลิเมตรปรอท แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคทางเดินอาหารอักเสบเฉียบพลัน รับเข้ารักษาที่หอผู้ป่วยชาย

แรกรับที่หอผู้ป่วยชาย วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จากการประเมินสภาพแรกรับ ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ทำทางอ่อนเพลีย บ่นปวดมวนท้อง แพทย์ส่งตรวจโลหิตวิทยา จุลทรรศน์วิทยา ผลการตรวจ Stool exam พบ WBC = ๓-๕ cell/HD (ค่าปกติ ๐ cell/HD), RBC = ๑๐-๒๐ cell/HD (ค่าปกติ ๐ cell/HD) แพทย์มีคำสั่งการรักษา ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ รักษาด้วยยาฆ่าเชื้อ Ceftriaxone ๒ กรัม ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ วันละครั้ง Metronidazole ๕๐๐ มิลลิกรัม ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ทุก ๘ ชั่วโมง ยาบรรเทาอาการปวดท้อง Buscopan ๑ amp ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ยาบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน Plasil ๑ amp ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ผู้ป่วยถ่ายเหลวน้อยลง ปวดท้องเล็กน้อย แพทย์เปลี่ยนยาฆ่าเชื้อ Metromidazole จากรูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำเป็นแบบรับประทานครั้งละ ๒ เม็ด วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหาร ไม่ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ เพิ่ม ORS ให้ผู้ป่วยจิบบ่อยๆ ระหว่างที่รับไว้ในความดูแลจากการ พุดคุยซักถาม พบปัญหาว่าผู้ป่วยยังขาดความรู้ การปฏิบัติตัวและวิตกกังวลเกี่ยวกับโรค จึงได้อธิบายอาการ เปิดโอกาสให้ซักถามและตอบคำถามด้วยความเต็มใจ อธิบายให้ทราบถึงสาเหตุ อาการ วิธีการรักษาของแพทย์ การดูแลให้การพยาบาล ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น การปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง พร้อมติดตามเยี่ยมและประเมินผลเป็นระยะ ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคและสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมเมื่อกลับบ้าน วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ผู้ป่วยถ่ายอุจจาระปกติ อุณหภูมิร่างกายปกติ หน้าตาสดชื่นแจ่มใส แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แนะนำการปฏิบัติตัวพร้อมทั้งให้คำแนะนำผู้ป่วยเรื่อง

การมารับการฉีดยาฆ่าเชื้อ Ceftriaxone ๒ กรัม ทางหลอดเลือดดำให้ครบ ๕ วัน การรับประทานยาตามแพทย์สั่ง ครอบคลุมถึงอันตรายของโรค รวมระยะเวลาที่รับผู้ป่วยไว้ในความดูแลเป็นเวลา ๔ วัน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ ปฏิทิน จัดการความปวด

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันกับผู้ป่วยในการประเมินระดับคะแนนความปวด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยสามารถบอกระดับคะแนนความปวดได้ถูกต้อง
๒. เพื่อช่วยให้การจัดการความปวดของพยาบาล สะดวกเหมาะสมกับระดับความปวดของผู้ป่วย
๓. ผู้ป่วยเกิดความพึงพอใจในการจัดการความปวด
๔. ทำให้เกิดการสื่อสารที่เข้าใจตรงกันระหว่างพยาบาลกับพยาบาล และพยาบาลกับผู้ป่วย